

# รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๗

โดย นาวาเอก สุรศักดิ์ ศรีเผือก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ขั้นความเข้มแข็งในระดับ ๑ และระดับ ๒ และมีเสถียรภาพทางการเงินตั้งแต่ระดับมั่นคงตามมาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินจะแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร สร้างความน่าเชื่อถือและความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ โดยกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นไว้ ๓ ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค แบ่งพื้นที่การคัดเลือกออกเป็น ๔ ภาค ดังนี้

**ภาคเหนือ** ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ รวม ๑๗ จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

**ภาคกลาง** ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ รวม ๒๖ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และกรุงเทพมหานคร

**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ รวม ๒๐ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรธานี และอุบลราชธานี

**ภาคใต้** ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ รวม ๑๔ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการคัดเลือก

๑. มีผลการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. ต้องมีข้อมูลย้อนหลัง (งบการเงิน) เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. ถ้าเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติมาแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจากปีที่ได้รับรางวัล จึงมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้
๔. ต้องเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านระดับได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีล่าสุดก่อนเข้ารับการคัดเลือก

๕. ในปีล่าสุดก่อนเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องไม่มีข้อบกพร่องและไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่เป็นสาระสำคัญ

๖. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการสหกรณ์ และไม่ฝ่าฝืนกฎหมายอื่น

สหกรณ์ต้องจัดทำข้อมูลช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ต้องแจ้งรายละเอียดช่วงเวลาสำคัญที่สหกรณ์ภาคภูมิใจ อธิบายถึงความเป็นมา ปัญหา อุปสรรค การริเริ่มทำโครงการหรือกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงผลงานที่ผ่านมาและแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ในอนาคต โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น ๕ หมวด ดังนี้

**หมวดที่ ๑ ความคิดริเริ่ม** ในหมวดนี้เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่นำมาพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/ปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น/เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน/หรือใช้ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ หรือเป็นโครงการที่สหกรณ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่เป็นนวัตกรรม ซึ่ง สอ.นย. ได้นำเสนอโครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบโปรแกรมงานภายในที่มีประสิทธิภาพ.(บัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์ ID Card for cooperative management) ซึ่งเป็นการให้บริษัทผู้พัฒนาระบบโปรแกรมของสหกรณ์ ได้เขียนโปรแกรมดึงข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อนำมาใช้ในการทำงานด้านการรับสมัครสมาชิกใหม่ ในหมวดนี้ สอ.นย. ได้คะแนนเต็ม

**หมวดที่ ๒ ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์** ในหมวดนี้เกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ รวมทั้งต้องมีการทบทวนและการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลและรายงานเข้าที่ประชุม จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ในระหว่างปี การอบรมถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่ การจัดส่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเข้ารับการศึกษาอบรมจากภายนอก รวมทั้งสหกรณ์ดำเนินการเอง การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ การเก็บรักษาเงินสดต้องเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ การจัดทำงบการเงินเพื่อการบริหารและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การสำรวจความต้องการหรือความพึงพอใจของสมาชิก ซึ่งต้องนำมาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์และปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก ความสามารถในการดำเนินธุรกิจซึ่งแต่ละธุรกิจจะต้องมีกำไร การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรระดับสหกรณ์ด้วยกันหรือระดับชุมชนสหกรณ์และภาคเอกชน การจัดสรรกำไรสุทธิเข้าสนับสนุนสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำนวนสมาชิกที่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากธุรกิจสินเชื่อ การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ ระดับการควบคุมภายในซึ่ง สอ.นย. อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ในหมวดนี้ สอ.นย. ยังขาดคะแนนเกี่ยวกับจำนวนการรับสมัครสมาชิกใหม่ ซึ่งตามเกณฑ์กำหนดให้รับสมาชิกใหม่ปีละ ๕% หรือขั้นต่ำปีละ ๕๐๐ คน แต่ สอ.นย. มีสมาชิกใหม่ประมาณปีละ ๓๐๐ คน จำนวนสมาชิกที่ได้รับการศึกษาอบรมเฉลี่ย ๓ ปี ต้องมากกว่า ๕% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ซึ่งบางปี สอ.นย. ดำเนินการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จำนวนสมาชิกที่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ตามเกณฑ์กำหนด ๘๐% ของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันจำนวนสมาชิกผู้กู้ของ สอ.นย. ลดลง เนื่องจากสมาชิกสูงอายุมากขึ้นและสมาชิกบางส่วนกู้เงินกับสถาบันการเงินภายนอก ทำให้จำนวนสมาชิกที่กู้เงินและได้รับเงินเฉลี่ยคืนลดลงไม่เป็นไปตามเกณฑ์

**หมวดที่ ๓ บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์** ในหมวดนี้เกี่ยวกับจำนวนผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ จำนวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งชุดใหญ่และชุดย่อย การมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อ ซึ่งหมวดนี้ สอ.นย. ยังขาดคะแนนเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของผู้แทนสมาชิก รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบางครั้งไม่ครบองค์ประชุม ทั้งนี้เนื่องจากบางท่านติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งปริมาณธุรกิจด้านสินเชื่อที่สมาชิกทำกับสหกรณ์ลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณธุรกิจทั้งหมดของสหกรณ์

**หมวดที่ ๔ ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์** ในหมวดนี้เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ซึ่งปัจจุบันของ สอ.นย. อยู่ที่ยั่งยืนดี ตามเกณฑ์สูงสุดต้องมั่นคงดีมาก การสะสมทุนสำรองรวมทั้งการจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองและทุนสะสมต่าง ๆ ซึ่งในหมวดนี้ สอ.นย. ขาดคะแนนเกี่ยวกับการสะสมของทุนสำรองตามเกณฑ์ต้องอยู่ที่ ๑๐% ของทุนดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันการสะสมทุนสำรองของ สอ.นย. อยู่ที่ ๘% ของทุนดำเนินงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการสะสมอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้การจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองในปัจจุบันลดลงจากเดิม ซึ่งตามเกณฑ์สูงสุดจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิมากกว่า ๒๐% ของกำไรสุทธิ แต่ปัจจุบัน สอ.นย. จัดสรรเพียงขั้นต่ำ ๑๐% ของกำไรสุทธิเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากกำไร

สุทธิของสหกรณ์ลดลงจำนวนมาก เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกก่อนหน้านี้ ประกอบกับจำนวนทุนเรือนหุ้นของสมาชิกเพิ่มสูงขึ้น ทำให้จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการจัดสรรเป็นเงินปันผล ใช้จำนวนเงินที่สูงขึ้นตาม ทำให้จำนวนเงินคงเหลือจากการจัดสรรกำไรสุทธิเหลือจำนวนเงินน้อยลง ทำให้การจัดสรรเข้าทุนสะสมต่าง ๆ ลดลงตามไปด้วยทำให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

**หมวดที่ ๕ การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์** ได้แก่ ด้านศาสนา/ด้านคุณธรรม/ด้านจริยธรรม/วัฒนธรรม/การแสดงถึงความจงรักภักดี ด้านการศึกษา/กีฬา ด้านการสาธารณสุข/การช่วยเหลือ/ป้องกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม แหล่งน้ำและชุมชน ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการประหยัด นำกลับมาใช้ซ้ำ ลดสารเคมีและอื่น ๆ ซึ่งในหมวดนี้ สอ.นย. ได้คะแนนเต็ม

สอ.นย. ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ และผ่านเข้ารอบจนได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ภาคกลางประจำปี ๒๕๖๗ ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์ และผ่านเข้าแข่งขันสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติโดยล่าสุดเหลืออยู่ ๔ สหกรณ์ ซึ่งผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาซึ่งทาง สอ.นย. ขอแสดงความยินดีไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม สอ.นย. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคงของสมาชิกและสังคมอย่างยั่งยืน

### ประชาสัมพันธ์

๑. สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้ ๑ ใน ๔ ของเงินได้รายเดือนสูงสุดไม่เกินเดือนละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท ถือหุ้นรวมสูงสุดได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. เงินรับฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ฝากได้สูงสุดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท/เดือน/บัญชี ฝากได้สูงสุดไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท/บัญชี
๓. เงินฝากออมทรัพย์สินทวี ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน สูงสุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท/บัญชี

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่



เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>



Line official : @chh4689l



เฟสบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : [thaimarinecoop@gmail.com](mailto:thaimarinecoop@gmail.com)

โทร ทร : สินเชื่อ ๖๒๕๒๘ ธุรกิจ ๖๑๐๔๗ ทะเบียนหุ้น ๖๑๐๔๘

มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ ธุรกิจ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๐

การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐

ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี ๒๐๑๘๐